



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

16 มกราคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอข่าว จากแถลงการณ์ของคณะกรรมการสาธารณสุขอุ่ออัน ที่ยืนยันว่าผู้เสียชีวิต 1 คนที่เป็นผู้หญิงอาจติดเชื้อจากสามี ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าที่ผ่านมายังไม่มีรายงานยืนยันการแพร่เชื้อไวรัสจากคนสู่คน แต่คณะกรรมการสาธารณสุขอุ่ออันยังไม่ตัดความเป็นไปได้ ด้าน เอเอฟพีรายงานว่า ชายคนที่เชื่อว่าแพร่เชื้อสู่ภรรยาทำงานที่ตลาดขายส่งอาหารทะเลหัวหนาน ในเมืองอุ่ออัน ที่เป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาด แต่ภรรยาของเขาที่ป่วยไม่มีประวัติเคยไปที่ตลาดนี้

-ดร.ชวง ชุกควาน จากศูนย์ป้องกันสาธารณสุขฮ่องกง กล่าวว่า ผู้ป่วยที่อุ่ออันมีกรณีที่เป็นครอบครัวเดียวกัน 2 ราย ได้แก่ คู่สามี-ภรรยา และพ่อ ลูกชาย และหลานชาย ที่อยู่บ้านเดียวกัน แต่กรณีหลังแพทย์ในจีนเชื่อว่าน่าจะติดเชื้อจากไวรัสชนิดเดียวกันในตลาดขายอาหารทะเล

-องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า หญิงชาวจีนที่ไทยตรวจพบว่าติดเชื้อและขณะนี้มีอาการทรงตัว ไม่มีรายงานว่าเคยไปที่ตลาดแห่งนั้นเช่นกัน โดยแพทย์หญิงมาเรีย ฟาน แกร์โฮฟ จากองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ไม่น่าแปลกใจหากจะพบการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแบบจำกัด โดยเฉพาะคนในครอบครัวที่ติดต่อกันอย่างใกล้ชิด

-ภายหลังมีรายงานพบผู้ป่วยในไทย ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐ ได้ออกคำเตือนจับตาระดับ 1 สำหรับผู้ที่เดินทางไปเมืองอุ่ออัน โดยแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังตามปกติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์และผู้ป่วย รายงานของรอยเตอร์กล่าวว่า ก.ต่างประเทศสหรัฐได้ออกคำเตือนคนอเมริกันในจีนเกี่ยวกับการระบาดของโรคปอดบวมที่เมืองอุ่ออันโดยอ้างอิงคำเตือนล่าสุดของซีดีซี ขณะที่ คณะกรรมการสาธารณสุขอุ่ออัน กล่าวว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุในช่วงวัยกลางคนหรือวัยชรา

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ประกาศเตือนว่า เชื้อไวรัสโคโรนาจากจีนอาจมีการแพร่เชื้อระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์ภายในครอบครัว และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการแพร่ระบาดในขอบเขตที่กว้างขึ้น พร้อมเตือนรพ.ทั่วโลกให้ทำการป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว และทำการควบคุมหากพบการระบาดของไวรัส และขณะนี้ยังไม่มีการรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

นายริชาร์ด โบรว ผู้แทนดับเบิลยูเอชโอ ประจำประเทศไทย เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจากจีน เนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยจำนวนมาก โดยให้คัดกรองนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาจากเมืองอุ่ออัน

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

-เสนอข่าว รัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1 ราย เป็นชาวจีนที่มีประวัติเดินทางไปเมืองอุ่ออัน และกลับมาพำนักที่ญี่ปุ่น

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐออนไลน์, เดลินิวส์ออนไลน์, เว็บไซต์siantai, ไทยรัฐ คอลัมน์ยาใหญ่การเมือง

-เสนอข่าว นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สร. พร้อมด้วย นายธนิศ เสริมแก้ว นพ.สสจ.ภูเก็ต หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อต่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการคัดกรอง และติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน เพื่อตรวจวัดไข้นักท่องเที่ยวทุกรายที่มาจากมณฑลอุ่ออัน สาธารณรัฐประชาชนจีน หากตรวจพบมีไข้เกิน 38 องศา จะคัดแยกและส่งต่อไปยังรพ.ทันที

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนในไทย เนื่องจากสธ.ไทยมีมาตรการเตือนภัย คัดกรอง และเฝ้าระวังอย่างสูงสุด นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเล็กและผู้สูงอายุ จะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM 2.5 ตั้งแต่ระดับสีเขียวเป็นต้นไป เนื่องจากเด็กมีความอ่อนแอและภูมิคุ้มกันต่ำ ปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่ อัตราการหายใจถี่และมีผิวหนังบอบบางกว่าผู้ใหญ่ และเด็กยังมีพฤติกรรมเคลื่อนไหวมากกว่าผู้ใหญ่ ทำให้มีการหายใจรับมลพิษมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของปอดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางระบบประสาทและความสามารถทางปัญญาของเด็ก ส่วนผู้สูงอายุ กลไกการป้องกันระบบทางเดินหายใจจะลดลงตามอายุและอาจมีโรคประจำตัว ทำให้ไวต่อการเป็นโรคหรือติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากขึ้น พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงต้องติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หากพบค่าตั้งแต่ระดับสีเขียวขึ้นไป ต้องเลี้ยงให้เด็กทำกิจกรรมนอกอาคาร ถ้าค่าฝุ่นสูงมากต้องป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและคอยสังเกตอาการเด็ก หากพบผิดปกติ ให้รีบพาไปพบแพทย์ สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ควรให้ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือออกนอกบ้าน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น หากมีอาการผิดปกติให้รีบพาไปพบแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. โพสต์ข้อความเตือน 16 ม.ค.ค่าฝุ่นอาจพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศปิดมากที่สุดในรอบเดือนนี้ โดยเฉพาะช่วงเย็นที่การจราจรหนาแน่น กทม.ได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่เพื่อแนะนำวิธีป้องกันฝุ่นและให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ด้านกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 3 พื้นที่ คือ 1.เขตวังทองหลาง 2.เขตบางเขน 3.เขตหลักสี่ สำนักสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างจัดทำแอปพลิเคชันรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของกทม. เพื่อให้ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกทม.และกรมควบคุมมลพิษ แสดงผลการตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 รายชั่วโมงเชิงพื้นที่ โดยแสดงผลรายชั่วโมงแบบปัจจุบัน และย้อนหลัง 24 ชั่วโมงในแต่ละวันบนแผนที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอสรุป กรมอนามัยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ในการป้องกันฝุ่น PM2.5</p>	
<p>ใช้หัวใจใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : thaipbs, สยามรัฐออนไลน์, เว็บไซต์bangkokbiznews, มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎพงศ์ ไร่ยาจิดิน รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่าให้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการรักษาความชุ่มชื้นของเยื่อเมือกลำคอ เพราะถ้าเยื่อเมือกลำคอแห้งเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้ ว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง เชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ไม่เกี่ยวกับเมือกในลำคอแห้ง แต่ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันร่างกาย และวิธีปฏิบัติในการป้องกันโรค ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์สามารถป้องกันได้โดยยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” โรคไข้หวัดใหญ่ติดจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง (น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ) ของผู้ป่วย โดยผ่านการไอ จามรดกัน หรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป หรืออาจรับเชื้อทางการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น หลังรับเชื้อมักมีอาการทันที หรือประมาณ 1-2 วัน จะมีอาการไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก โดยเฉพาะที่หลัง ต้นแขน ต้นขา อ่อนเพลีย มีน้ำมูกใส หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ขอให้หยุดเรียนหรือหยุดงานทันที เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น งดออกกำลังกาย งดดื่มน้ำเย็น รับประทานอาหารอ่อน ดื่มน้ำเกลือแร่และพักผ่อนมากๆ มีไข้ให้เช็ดตัว หากไข้ไม่ลดให้รับประทานยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพริน หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ควรรีบไปพบแพทย์</p>	
<p>ราคาขายรพ.เอกชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน หรือร่วมกับสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย และสภาเภสัชกรรม ถึงแนวทางการร่วมมือการเผยแพร่แสดงราคาขาย โดยขอให้ร้านขายยาขนาดใหญ่ส่งราคาขายยามาให้กรมฯ เน้นยาภายใต้ UCEP 3,000 รายการ เพื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.dit.go.th ให้ประชาชนตรวจสอบ รวมถึงนำราคาขายของร้านขายยาไปจัดทำคิวอาร์โค้ดส่งให้ร้านขายยานำไปติดให้ประชาชนสแกนเพื่อเปรียบเทียบกับราคาขายของรพ.เอกชน</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ThaiGov, TNN, สำนักข่าวไทย, สวท., ทีวีช่อง 3,5,9</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. นพ.วิฑูรย์ ด้านวิบูลย์ ผอ.อภ. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมกันเก็บเกี่ยวดอกกัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยช่อแรก พร้อมปลูกกัญชาเพื่อศึกษาวิจัยการปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมแบบกลางแจ้ง เป็นต้นแบบใช้ทางการแพทย์ในระดับครัวเรือน ที่ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และกล่าวว่า การปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยเป็นความร่วมมือระหว่าง อภ. กรมการแพทย์ และ ม.แม่โจ้ โดยปลูกระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมในโรงเรือนแห่งแรกของอาเซียน 12,000 ต้น หลังจากนั้นจะทยอยเก็บช่อดอกทั้งหมดภายใน 7 ก.พ. คาดว่าจะได้ช่อดอกกัญชาแห้ง 1,000 กก. ส่งให้อภ.สกัดเป็นสารสกัดกัญชาให้กรมการแพทย์นำไปศึกษาวิจัยในกลุ่มโรคต่างๆ และใช้ในคลินิกกัญชาในสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนรากต้นใบที่เหลือนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เครื่องสำอาง และให้การแพทย์แผนไทยนำไปเข้าตำรับตามที่ขอไว้</p> <p>นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า ดอกกัญชาแห้งที่เก็บเกี่ยวครั้งนี้จะผลิตเป็นสารสกัดกัญชาแบบหยดใต้ลิ้น สูตร 1 : 1 ขวดละ 5 มล. ประมาณ 180,000 ขวด และจะประสานกับกรมการแพทย์เพื่อผลิตในสัดส่วนของสารสำคัญตามความต้องการใช้กับผู้ป่วยและการศึกษาวิจัย ส่วนใบต้นรากมีประมาณ 3-4 หน่วยงานที่ขอเข้าไปใช้ประโยชน์ต่อ นอกจากนี้ จะมีการลงนามความร่วมมือกับ ม.ขอนแก่น เพื่อทำยากัญชาในรูปแบบของยาเหน็บทวารหนัก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้าน นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า กรมการแพทย์จะนำผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์จากอก.ไปใช้รักษาผู้ป่วยรวมถึงศึกษาวิจัยในผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด กล้ามเนื้อหดเกร็งจากโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะปวดประสาท โรคสมองเสื่อม พาร์กินสัน เป็นต้น รวมทั้งใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง นอกจากนี้ ได้วางแผนร่วมกับอก.และหน่วยงานต่างๆ สกัดผลิตภัณฑ์กัญชาชนิด CBD เด่น เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่รักษายาก และโรคที่จำเป็นต้องใช้ CBD ในการรักษา</p> <p>ทั้งนี้ กัญชารุ่นแรก 12,000 ต้น ได้รับเมล็ดพันธุ์จากกรมการแพทย์ซื้อพันธุ์อิสระ 01 ซึ่งมีสาร CBD และ THC ระดับสมดุล สำหรับการปลูกรอบที่สองจะให้ได้ต้นกัญชาเพศเมีย 100% ส่วนการปลูกกัญชากลางแจ้งจะใช้ทั้งสายพันธุ์อิสระ 01 คัดเลือกต้นที่สายพันธุ์ที่ดี 160 ต้น 10 สายพันธุ์ไทย และสายพันธุ์ต่างประเทศอีก 7 สายพันธุ์ รวม 4,700 ต้น ซึ่งหากทำได้สำเร็จจะเป็นต้นแบบให้แก่ครัวเรือนต่างๆ ที่จะขออนุญาตปลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เว็บไซต์สยามรัฐ, ThaiGov, เชียงใหม่นิวส์, ผู้จัดการออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ไอเอ็นเอ็น, ช่อง 5</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 37 แห่ง ตามแผนการขยายบริการในระยะที่ 4 และเป็นแห่งแรกของ จ.เชียงใหม่ มีบริการคู้ขนานทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนสารสกัดกัญชาจากรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 น.- 16.30 น.</p>	
<p>ปลดล็อกกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, thaiquote, ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดการเสวนารับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ) หลังเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 22 ม.ค.นี้ จะนำร่างฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ส. คาดว่าจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันที่ 3 มี.ค. หลังจากนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณารายละเอียด ก่อนนำกลับเข้าครม.เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ตามขั้นตอน ประเมินว่า สภาฯ จะพิจารณาผ่านร่างกฎหมายแล้วเสร็จประมาณวันที่ 10 มิ.ย. 2563 คาดหวังว่าจะมีการพัฒนาวิจัยกระท่อมเพื่อนำไปเลิกยาบ้า ยาไอซ์ พัฒนาเป็นยาบรรเทาอาการปวดตันทนอมอร์ฟิน เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและลดการนำเข้ายา ส่วนข้อกังวลเรื่องการลักลอบนำเข้าใบกระท่อมจากต่างประเทศ เชื่อว่าป.ป.ส.จะหาทางแก้ปัญหาได้</p> <p>ด้านนายวิรัช อำนวย ที่ปรึกษา อย. กล่าวว่า ที่ผ่านมามีความพยายามปลดกระท่อมจากบัญชียาเสพติด แต่เรื่องสะดุดเพราะพบว่ามีการนำกระท่อมไปผสมเป็น 4x100 ดังนั้น เมื่อมีการปลดล็อกกระท่อมจำเป็นต้องควบคุม โดยอนุญาตให้ใช้ตามใบสั่งยาของแพทย์ ห้ามใช้เพื่อสันตนาการ</p> <p>นายอนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า การปลดล็อกกระท่อมของไทยมีแนวโน้มที่ดี เพราะทำตามแบบวิถีไทย ต่างจากกัญชาที่เลียนแบบต่างประเทศ หลังปลดล็อกให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ครบ 6 เดือน จะมีการประเมินผล ซึ่งจะพบว่าระเบียบที่ออกมาไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย</p>	
<p>กิจกรรมก้าวท้าใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, Mcot.net, ผจก., สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับ นพ.สจ. เปิดกิจกรรมก้าวท้าใจ ซีซั่น 1 และกล่าวว่า การออกกำลังกายเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง มีการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) เริ่มบันทึกตั้งแต่ 1 ก.พ. ถึง 31 มี.ค. 2563 ระยะทาง 60 กิโลเมตร 60 วัน</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563 เปิดให้ลงทะเบียนฟรีผ่านแอปพลิเคชัน @thnvr เพื่อให้บุคลากร สธ. และ อสม. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ</p>	
<p>โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบ่งได้ 2 รูปแบบ 1.แบบเรื้อรังเกิดจากมีไขมันไปเกาะผนังของหลอดเลือดหัวใจ ทำให้หลอดเลือดแดงตีบแคบเล็กลงหรือตีบตัน ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอกในช่วงที่ออกแรง หายุดักแล้วดีขึ้น 2.แบบเฉียบพลัน เกิดจากการปริแตกด้านในของผนังหลอดเลือดทำให้มีลิ่มเลือดมาเกาะและมีการอุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง จนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย อาจส่งผลให้บางรายเสียชีวิตแบบกะทันหันได้</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจแบบเรื้อรัง เช่น แน่นหน้าอกคล้ายมีบางอย่างมากดทับ รู้สึกอึดอัดไปทั่วทั้งอกและแขนด้านซ้าย รู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติ ส่วนแบบเฉียบพลัน ส่วนใหญ่จะมีอาการแน่นหน้าอกที่รุนแรง มีเหงื่อออก ใจสั่น และปวดร้าวไปที่กราม สะบักหลัง แขนซ้าย จุกคอหอย บางรายจุกลิ้นปี่คล้ายโรคกระเพาะ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หรือกรดไหลย้อน อาจเสียชีวิตเฉียบพลันจากภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง หากพบว่ามีอาการบ่งชี้ของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันควรรีบไปพบแพทย์</p>	
<p>แต่งตั้งกรรมการองค์การเภสัชกรรม สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่สธ.เสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมแทนกรรมการเดิมที่ลาออก ดังนี้ 1.นางศรวิณี หัสติน เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2.นายอัคมเดช วานิชชินชัย เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 3.นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนกระทรวงการคลัง 4.นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 5.นายคณาวัฒน์ จันทร์ลาวัณย์ 6.พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ ตั้งแต่ 14 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่เหลืออยู่</p>	-
<p>เตือนสมุนไพรรักษาฝีเสี่ยงติดเชื้อ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเตือนกรณีผู้ป่วยต่างชาติดอายุ 25 ปี มารักษาด้วยอาการไข้ เข้าค่ายบวมแดงปวดมา 5 วัน มีประวัติหกล้มเข้ากระแทกพื้น มีแผลถลอก บวม ได้รับการรักษาตามแผนที่บ้านประเทศของตน โดยใช้สมุนไพรรักษาแล้วพอกบริเวณแผลที่บวม แต่อาการไม่ดีขึ้น แพทย์ผ่าตัดได้หนองปนเลือดประมาณ 50 c.c. คาดว่าการติดเชื้อเกิดจากใช้ยาสมุนไพรที่ตัวเองไม่สะอาดพอก ทำให้เชื้อโรคแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อชั้นใต้ผิวหนังจนเป็นฝีหนองขนาดใหญ่</p>	-
<p>พยาบาลป่วยติดเชื้อเข้ารับบริจาค สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กระปุก, อัมรินทร์ทีวี</p> <p>-เสนอข่าว นายวินัย พันภัยพาล อดีตกำนันตำบลเสม็ด ได้เข้าเยี่ยม น.ส.นันทพร บุญประสพ พยาบาลวัย 30 ปี ที่ รพ.มะเร็งชลบุรี ซึ่งชั่งรถจักรยานยนต์บริเวณหน้ารพ.แล้วถูกคนร้ายถีบรถคว่ำเพื่อชิงทรัพย์ ทำให้ศีรษะฟาดพื้น ต้องผ่าตัดและกลายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อมานาน 3 ปี ด้าน น.ส.เสาวรัตน์ บุญประสพ น้องสาว ระบุว่า ต้องเฝ้าพี่สาวทำให้ไม่สามารถทำงานได้ และกำลังสร้างห้องให้พี่สาวเพื่อนำตัวออกจากรพ.ไปดูแลต่อ จึงอยากขอให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจกรมการแพทย์</p> <p>-โพสต์ประกาศของรพ.มะเร็งชลบุรี ซึ่งแจ้งการดูแลเจ้าหน้าที่ที่ประสบอุบัติเหตุรายนี้ ดังนี้ 1.ให้การรักษาพยาบาลโดยแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการให้คำปรึกษาเมื่อเกิดภาวะวิกฤต 2.การฟื้นฟูสภาพร่างกายจากสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และได้รับการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 3.การจัดการในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ป่วยพึงได้รับ 4.การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วย เช่น รถเข็น แพนเพอร์ส ของใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ 5.การดูแลครอบครัวผู้ป่วย ทั้งเรื่องจิตใจของบุคคลในครอบครัว ที่พักของครอบครัว การให้คำปรึกษาแนะนำในการเตรียมความพร้อมของครอบครัว สิ่งแวดล้อม เมื่อต้องกลับไปฟื้นฟูที่บ้าน 6.การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าอาการของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว รพ.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วยและครอบครัวที่จะขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก</p>	-
<p>จัดระเบียบร้านขายยา สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ปิยเชษฐ์ จตุเทน ประธานชมรมเภสัชกร รพ.ชุมชน กล่าวว่า การจัดระเบียบร้านขายยาโดยให้มีเภสัชกรประจำตลอดระยะเวลาที่เปิดร้าน แม้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนของร้านขายยา แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาขายแพงขึ้น ตอนนี้นัก.พาณิชย์เข้ามาควบคุมกำกับราคายาแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะทำให้ประเทศไทยมีทั้งมาตรฐานของสถานพยาบาลของรัฐและมาตรฐานของสถานพยาบาลเอกชน</p> <p>ด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ข้อมูลสิ้นปี 2562 มีร้านขายยาทั่วประเทศ 17,490 แห่ง แบ่งเป็นร้านขายยาต้องมีเภสัชกรประจำ 14,151 แห่ง ร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรประจำร้าน 3.2 พันแห่ง ซึ่งจะค่อย ๆ ปิดตัวลง กรณีมาขออนุญาตเปิดร้านขายยาใหม่จะต้องมีเภสัชกรประจำร้าน</p>	-
<p>รพ.เสี่ยงขาดแคลนน้ำ สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครราชสีมา ระบุว่า สถานการณ์น้ำของเขื่อนหลักนครราชสีมายังคงวิกฤติต่อเนื่อง มีหมู่บ้านที่ต้องแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค รวม 25 หมู่บ้าน จากการตรวจสอบพบมีรพ.ในพื้นที่ที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.คง คาดว่าจะขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนมี.ค. ได้จัดหารถบรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงสำหรับล้างภาชนะเครื่องมือแพทย์ 2.รพ.แก้งสนามนาง คาดว่าจะขาดแคลนน้ำช่วงเดือนก.พ.-มี.ค. ได้ประสาน อปท. และโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ จัดส่งน้ำดิบเพื่อผลิตประปาภายในรพ. และ 3.รพ.บัวใหญ่ คาดว่าจะขาดแคลนน้ำช่วงเดือน พ.ค.</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณชุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีก 1 บ่อ จากงบกลาง อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณ ส่วน รพ.ที่ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง มี 8 แห่ง ได้แก่ รพ.จักรราช, รพ.โชคชัย, รพ.ด่านขุนทด, รพ.ชุมพวง, รพ.ขามทะเลสอ, รพ.หนองบุญมาก รพ.เมืองยาง และ รพ.สีดา</p>	
<p>ศูนย์สมุนไพรมะเขือเทศ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ -เสนอข่าว นพ.อนันต์ กมลเนตร ผอ.รพ.สระบุรี เปิดศูนย์สมุนไพรมะเขือเทศ มูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สาขา รพ.สระบุรี และกล่าวว่า รัฐบาลจึงได้มีนโยบายขับเคลื่อนและพัฒนาศกยภาพสมุนไพรมะเขือเทศให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศ รพ.สระบุรีได้รับการจัดสรรเงิน 2,211,000 บาท ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสมุนไพรมะเขือเทศ เปิดดำเนินการโดยใช้เงินลงทุนจากกองทุนสวัสดิการของ รพ.สระบุรี เพื่อเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่และชุมชนข้างเคียง</p>	-

สำนักงานนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

